

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 66/TB-UBND

*Phú Thọ, ngày 08 tháng 8 năm 2016*

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Minh Châu tại hội nghị nghe UBND huyện Cẩm Khê báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện một số dự án triển khai trên địa bàn huyện**

Ngày 04 tháng 8 năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu kiểm tra thực địa và nghe UBND huyện Cẩm Khê báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện một số dự án triển khai trên địa bàn huyện. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Vi Trọng Lễ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cẩm Khê và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát - đơn vị đang triển khai thực hiện một số dự án chăn nuôi trên địa bàn huyện Cẩm Khê.

Sau khi kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe lãnh đạo UBND huyện Cẩm Khê báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016; tình hình, tiến độ và một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện, một số kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu đã kết luận một số nội dung như sau:

#### **1. Về đánh giá khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của huyện Cẩm Khê:**

- UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Cẩm Khê trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Sáu tháng đầu năm 2016, huyện Cẩm Khê đã đạt một số kết quả tích cực, một số chỉ tiêu quan trọng có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Tuy nhiên bên cạnh các kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế: Tốc độ tăng trưởng chưa thực sự tương xứng với tiềm năng của huyện; một số lĩnh vực như xây dựng nông thôn mới, kiên cố hóa trường lớp, chuẩn hóa về y tế, giảm nghèo,... đã có tiến bộ nhưng về tổng thể vẫn chưa có sự chuyển biến lớn.

- Để thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch từ nay đến cuối năm, yêu cầu lãnh đạo UBND huyện Cẩm Khê tiếp tục tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những tồn tại, hạn chế; khai thác phát huy những tiềm năng lợi thế của huyện để phát triển các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, phát triển các khu, cụm công nghiệp,...; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

## **2. Về chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc của một số dự án trên địa bàn huyện Cẩm Khê:**

- Đối với các dự án chăn nuôi của Tập đoàn Hòa Phát: Về chủ trương, tinh hoan nghênh việc đầu tư các dự án vào tỉnh Phú Thọ của Tập đoàn Hòa Phát; theo cam kết của Tập đoàn, các dự án khi triển khai sẽ áp dụng công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường, đẩy mạnh liên kết với các hộ nông dân, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đóng góp vào ngân sách tỉnh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư các dự án chăn nuôi của Tập đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND huyện Cẩm Khê phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; đồng thời cũng phải đảm bảo việc triển khai các dự án của Tập đoàn đúng quy định, tuân thủ các cam kết, nhất là về vấn đề bảo vệ môi trường.

- Đối với dự án chăn nuôi bò thịt áp dụng công nghệ cao của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Vạn Thắng: Để giải quyết vướng mắc về đất đai tại nông trường chè Vạn Thắng do Công ty CP Chè Phú Thọ quản lý, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra toàn diện việc sử dụng đất của Công ty CP Chè Phú Thọ, làm rõ các vi phạm, báo cáo UBND tỉnh để giao các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Sau khi có kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh để xử lý vướng mắc liên quan đến việc sử dụng đất của 196 hộ dân tại xã Đồng Lương, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân đồng thời đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý đất đai.

- Đối với dự án chăn nuôi gà giống, gà đẻ trứng thương phẩm sản xuất trứng gà sạch tại xã Đồng Lương, Sơn Tình của Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát: Giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan và UBND huyện Cẩm Khê nghiên cứu đề nghị của doanh nghiệp về việc điều chỉnh quy hoạch chăn nuôi tại xã Đồng Lương, trong đó cần xem xét kỹ định hướng của doanh nghiệp và địa phương, đảm bảo hiệu quả lâu dài, bền vững, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8 để xem xét, giải quyết.

- Đối với dự án Nhà máy YIDA sản xuất quần áo vải bò mài của Công ty TNHH Crystal Crown, dự án Nhà máy thuộc da của Công ty TNHH sản xuất thương mại tổng hợp Tài Đức Hoa tại cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao: Yêu cầu UBND huyện Cẩm Khê phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về môi trường khi thực hiện dự án, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

- Đối với các tồn tại về đất đai của 47 hộ dân xã Văn Bán: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc sử dụng đất của Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Đạt tại xã Văn Bán liên quan đến 47 hộ dân, nếu phát hiện hành vi sai phạm báo cáo UBND tỉnh để xử lý theo quy định.

- Đối với dự án Khu công nghiệp Cẩm Khê: Giao Ban quản lý các khu công nghiệp làm việc với nhà đầu tư (Viglacera) về tiến độ thực hiện dự án, trường hợp

không đảm bảo yêu cầu báo cáo với UBND tỉnh để xem xét thu hồi giao cho nhà đầu tư khác thực hiện.

### **3. Về một số đề xuất, kiến nghị của UBND huyện Cẩm Khê:**

- Đối với đề nghị giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư để đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện: Về chủ trương, UBND tỉnh ủng hộ việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào huyện, tuy nhiên việc thu hút đầu tư không phải thực hiện bằng mọi giá, mà phải đảm bảo các quy định của pháp luật, đặc biệt về vấn đề môi trường, đảm bảo hiệu quả lâu dài, phát triển bền vững.

- Đối với đề nghị hỗ trợ triển khai một số dự án: Giao UBND huyện Cẩm Khê có văn bản đề xuất, gửi các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất, báo cáo với UBND tỉnh.

- Đối với đề nghị hỗ trợ kinh phí để hoàn thành các tiêu chí giao thông, thủy lợi, môi trường để xây dựng nông thôn mới của 2 xã Tình Cương, Sai Nga: Yêu cầu UBND huyện Cẩm Khê thực hiện việc giao vốn nông thôn mới đảm bảo theo đúng quy định và hướng dẫn của tỉnh; phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ cho huyện trong việc hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại 2 xã Tình Cương, Sai Nga.

- Đối với đề nghị cho cải tạo nâng cấp tuyến tỉnh lộ 313C (đoạn từ Đồng Lương đi Hương Lung): Giao Sở Giao thông vận tải làm đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, báo cáo UBND tỉnh để triển khai thực hiện theo quy định về đầu tư công, phối hợp với các sở ngành liên quan tranh thủ huy động các nguồn vốn để thực hiện dự án.

- Đối với đề nghị bố trí kinh phí di dời 14 hộ dân xã Sai Nga để thi công tuyến đường vào Khu công nghiệp Cẩm Khê: Để đẩy nhanh việc hoàn thành tuyến đường, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, cân đối, đề xuất bố trí kinh phí ứng trước từ ngân sách tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Vậy, thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Thiều Vinh**